

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน จดจำเกมตีลังกา นัยสำคัญของทั้งวงจร บราห์มาและบราห์มินั้นหลอมรวมอยู่ในเกมนี้
- คำถาม:** ลูกๆ ทั้งหมดได้รับมรดกอะไรจากพ่อในยุคบรรจบพบกัน?
- คำตอบ:** สติปัญญาของพระเจ้า พระเจ้าให้คุณธรรมที่ท่านมีแก่เราอย่างเป็นมรดกของเรา สติปัญญาของเรากำลังจะกลับมาสูงส่งเช่นเพชร เวลาที่เรากลายเป็นบราห์มินและกำลังประกาศสิทธิ์ในสมบัติที่มีค่าอันยิ่งใหญ่จากพ่อ เรากำลังเติมอาภรณ์ของเราด้วยคุณธรรมทั้งหมด

โอมชานติ วันนี้เป็นวันสัฏฐุ วันแห่งกลางดี บางวันก็สูงส่งกว่า วันสัฏฐุได้รับการกล่าวว่าเป็นวันที่สูงสุด เด็กๆ เข้าโรงเรียนและวิทยาลัยในวันที่มีกลางดี นั่นคือในวันของเจ้าแห่งต้นไม้ เวลาที่ลูกๆ รู้ว่า พ่อคือเจ้าแห่งต้นไม้โลกมนุษย์นี้ และพ่อคือภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ ลูกๆ เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ ลูกของพ่อผู้เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ สิ่งนี้ง่ายดายมาก ความยากลำบากเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือในการจดจำระลึกถึง โดยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกๆ จะได้รับการปลดปล่อย ลูกกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ พ่ออธิบายว่า ลูกๆ มีกลางที่ไม่มีขีดจำกัด มีกลางที่มีขีดจำกัด แล้วก็มีกลางที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อคือเจ้าแห่งต้นไม้ บราห์มินเป็นอันดับแรกที่ปรากฏออกมาจากต้นไม้ พ่อพูดว่า พ่อ,เจ้าแห่งต้นไม้คือสัจจะ ชีวิตที่มีความรู้สึกและเป็นตัวของความปิติ การร้องเพลงสรรเสริญของท่านคือ ท่านคือมหาสมุทรแห่งความสงบและมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกๆ รู้ว่าในยุคทองเหล่านี้ทั้งหมดเป็นมหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์และความสงบ บารัตเคยเป็นมหาสมุทรแห่งความสุข สงบ และบริสุทธิ์ สิ่งนี้เรียกว่าการมีความสงบในโลก ลูกเป็นบราห์มิน ในความเป็นจริง ลูกก็เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะเช่นกัน ลูกแต่ละดวงวิญญูณหนึ่งอยู่บนบัลลังก์ของลูก ลูกทั้งหมดคือบัลลังก์อมตะที่มีชีวิต ดวงวิญญูณเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะที่เรียกว่าดวงดาวด้วยเช่นกันซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางหน้าผาก เจ้าแห่งต้นไม้ (วรัคชปาตี) เรียกว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้เช่นกันและดังนั้นท่านต้องมาอย่างแน่นอน บราห์มินลูกที่นำมาเลี้ยงดูของประชาบิดาบราห์มาจำเป็นต้องมีก่อน ดังนั้นมาาก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างแน่นอนเช่นกัน มีการอธิบายทุกสิ่งแก่ลูกๆ อย่างดีมาก เช่นเดียวกับที่ลูกตีลังกาดังนั้นความหมายของสิ่งนั้นก็มีการอธิบายให้แก่ลูกด้วย ชีพบาบาคือเมล็ดแล้วก็มีบราห์มา บราห์มินลูกสร้างขึ้นโดยบราห์มา ในเวลานี้ลูกพูดว่าลูกเป็นบราห์มินและลูกจะกลายเป็นเทพ ในตอนแรกเรามีสติปัญญาที่เป็นศูทร และเวลานี้พ่อก็ทำให้เรากลายเป็นผู้ที่สติปัญญาที่เป็นสิริมงคลที่สุดอีกครั้งหนึ่ง พ่อกำลังทำให้สติปัญญาของเราสูงส่งเช่นเพชร พ่ออธิบายแก่ลูกถึงนัยสำคัญของการตีลังกาดังเช่นกัน มีชีพบาบาและประชาบิดาบราห์มาและลูกที่นำมาเลี้ยงก็กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าท่านทั้งสอง เวลาที่ลูกกลายเป็นผู้ที่สติปัญญาที่กว้างไกลมากและไม่มีขีดจำกัด ลูกๆ บราห์มินก็จะกลายเป็นเทพ เวลาที่ลูกจะกลายเป็นผู้ที่สติปัญญาเช่นพระเจ้านั้นคือลูกกำลังได้รับคุณธรรมที่พระเจ้ามีอันเป็นมรดกของลูก อย่าได้ลืมสิ่งนี้ในเวลาที่คุณอธิบายให้แก่ผู้อื่น พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ พ่อคืออันดับหนึ่ง พ่อถูกเรียกว่าญาณेश्वर พระเจ้าผู้ที่มีความรู้แก่ลูก ลูกได้รับการหลุดพ้นด้วยความรู้ พ่อทำให้คนที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ด้วยความรู้และโยคะ ราชาโยคะโบราณของบารัตนั้นเป็นที่รู้จักกันดีมากเพราะยุคเหล็กเปลี่ยนเป็นยุคทองด้วยสิ่งนี้ มีการอธิบายว่ามีโยคะสองประเภท ของพวกเขาคือหะฐะโยคะในขณะที่คือราชาโยคะ นั่นมีขีดจำกัดและนี่ไม่มีขีดจำกัด เหล่านั้นคือชั้นยาสซีที่มีขีดจำกัดในขณะที่ลูกคือชั้นยาสซีที่ไม่มีขีดจำกัด พวกเขาทั้งบ้านและครอบครัวของพวกเขาในขณะที่ลูกละทิ้งทั้งโลก เวลาที่ลูกคือลูกๆ ของประชาบิดาบราห์มา นี่เป็นต้นไม้ใหม่ที่มีขนาดเล็ก ลูกรู้ว่าลูกกำลังจะกลับมาใหม่จากเก่า ต้นอ่อนกำลังถูกเพาะหว่าน เราได้ทำการตีลังกาอย่างแท้จริง เราบราห์มินแล้วก็กลายเป็นเทพ แน่นอนลูกต้องใช้คำว่า “โซ”(จะกลายเป็น) ไม่ใช่เพียงแค่คำว่า “ฮัม”(เรา) เราเคยเป็น(ฮัมโซ) ศูทร และเวลานี้ก็กลายเป็นบราห์มิน ลูกต้องไม่ลืมการตีลังกาที่เคย สิ่งนี้ง่ายดายมาก แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็สามารถอธิบายว่าเราใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร เราลงบันไดมาอย่างไร แล้วเรากลายเป็นบราห์มินและขึ้นไปอย่างไร เราเปลี่ยนจากบราห์มินเป็นเทพ เวลาที่บราห์มินได้รับสมบัติที่มีค่ามากมายมหาศาล พวกเขา กำลังเติมอาภรณ์ของพวกเขา ช่างถ้าไม่ได้เรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ เขาไม่ได้เติมอาภรณ์ของใคร ศิลปินก็เพียงแคว่ดรูปร่าง สิ่งนั้นไม่ได้หมายถึงช่างทำ วิชาและบราห์มาเป็นของที่นี่ พวกเขาได้แสดงลักษณะและนารายณ์ในรูปของผู้เป็นคูที่อยู่ด้านบนสุด นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของบราห์มา ในตอนแรกเขาเคยเป็นวิชาและแล้วหลังจากใช้ 84 ชาติเกิดเขาก็กลายเป็นบราห์มา พ่อได้ให้ชื่อเขาว่าบราห์มา พ่อเปลี่ยนชื่อของทุกคนเพราะพวกเขามีการสละละทิ้ง เมื่อลูกได้กลายเป็นบราห์มินจากศูทรชื่อของลูกก็เปลี่ยนไป พ่อให้ชื่อที่น่าสนุกรสนานอย่างมากแก่ลูก ในเวลานี้ลูกสามารถเข้าใจและเห็นว่าเจ้าแห่งต้นไม้กำลังนั่งอยู่ในพาหนะนี้ นี่คือบัลลังก์อมตะของพ่อและเป็นบัลลังก์อมตะของผู้นี้

เช่นกัน พ่อยิ้มบัลลังก์นี้มาใช้ พ่อไม่ได้รับบัลลังก์ของตัวเอง พ่อพูดว่า พ่อเข้ามาในพาหนะนี้และให้คำแนะนำของพ่อแก่ ลูก พ่อคือพ่อของลูกแต่พ่อไม่ได้เข้ามาสู่การเกิดและกลับมาเกิดใหม่เช่นลูก หากพ่อเข้ามาในวงจรมันใครจะทำให้ลูกสโต ประธานจากตโมประธาน? ลูกต้องการใครบางคนที่จะทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น เหตุนี้เองบทบาทของพ่อจึงเป็นเช่นนั้น ลูกเรียกหาพ่อ โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! ดวงวิญญาณเรียกหาซึ่งบาบามาผู้ไม่มีตัวตนเพราะดวงวิญญาณอยู่ในความทุกข์ ดวงวิญญาณของผู้คนของบาร์ตโดยเฉพาะที่เรียกหาพ่อ ได้โปรดมาและทำให้เราผู้ที่ไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์เกิด ในยุคทองลูกมีความบริสุทธิ์และมีความสุขมาก ลูกไม่เคยเรียกหาพ่อ พ่อเองนั้นพูดว่า พ่อทำให้ลูกมีความสุขแล้วพ่อก็ไปและนั่งในสภาพของการปลดเกษียณ ไม่มีความจำเป็นสำหรับพ่อที่นั่น(ในยุคทอง) พ่อมีบทบาทในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาแล้วพ่อก็ไม่มีบทบาทเป็นเวลาครึ่งวงจร สิ่งนี้ง่ายดายมาก ไม่มีใครสามารถถามคำถามนี้ มีการจดจำกันว่าทุกคนจดจำพระเจ้าในเวลาของความทุกข์ ไม่มีหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาในยุคทองและยุคเงิน ลูกจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าหนทางของความรู้อีกเช่นกัน ลูกได้รับความรู้ในยุคบรรจบพบกันซึ่งจะทำให้ลูกได้รับรางวัลเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ลูกสอบผ่านตามลำดับกันไปและบางคนก็แม้กระทั่งสอบตก เวลานี้การบรรจบของลูกกำลังดำเนินต่อไป ลูกรู้ว่าพาหนะ(บราห์มา)ซึ่งพ่อเข้ามานั้นได้ชัยชนะและจากนั้นลูกผู้ที่เป็นที่รักเป็นพิเศษ เช่นกุมาค่าและคนนั้นคนนี้ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนเช่นกัน พวกเขาได้ทำให้ผู้อื่นมากมายเป็นเช่นเดียวกันกับพวกเขาเอง ดังนั้นลูกๆ ต้องเก็บสิ่งนี้ไว้ในสติปัญญาของลูกว่านี่คือการตีลังกา แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็สามารถเข้าใจสิ่งนี้ ซึ่งเหตุนี้เองบาบาก็พูดว่า สอนสิ่งนี้แก่เด็กๆเช่นกัน พวกเขาจะมีสิทธิ์ที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาจากพ่อเช่นกัน ไม่ได้มากเกินไปสำหรับพวกเขา เมื่อพวกเขาเรียนรู้แม้เพียงเล็กน้อย สิ่งนั้นก็จะมีวันถูกทำลาย พวกเขาจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน ศาสนาคริสต์ที่พระคริสต์ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นศาสนาที่ใหญ่ ศาสนาเทพก็เป็นศาสนาที่ใหญ่มากกว่าและคงอยู่มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ศาสนาเทพนั้นคงอยู่ต่อเนื่องมาถึงสองยุคและดังนั้นประชากรก็ควรที่จะใหญ่โตด้วยเช่นกัน แต่พวกเขาก็เรียกตนเองว่าฮินดูแทน และแล้วพวกเขาก็พูดว่ามีเหล่าเทพ 330 ล้าน แล้วเหตุใดพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าฮินดู? มายาได้ฆ่าสติปัญญาของพวกเขาไปอย่างสมบูรณ์และดังนั้นสิ่งนี้จึงได้กลายเป็นสภาพของพวกเขา พ่อพูดว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยที่จะเอาชนะมายา ลูกเอาชนะมายาทุกอย่างจร ลูกคือกองทัพ ลูกได้พบกับพ่อแล้วผู้ที่สามารถทำให้ลูกเอาชนะราวันกิเลสทั้งห้าได้ เวลานี้ลูกมีลางดีของดาวพฤหัสบดีอยู่เหนือลูก มีลางอยู่เหนือบาร์ต เวลานี้เป็นลางร้ายของราหู พ่อผู้เป็นเจ้าของแห่งต้นไม้ได้มาและดังนั้นจะเป็นลางดีของดาวพฤหัสบดีอยู่เหนือบาร์ตอย่างแน่นอน ทุกสิ่งรวมอยู่ในสิ่งนี้ ลูกๆ รู้ว่าลูกได้รับร่างกายที่ปราศจากโรคภัย ไม่มีการกล่าวถึงความตายที่นั่น นั่นเป็นดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ลูกจะไม่พูดว่าคนนั้นคนนี้ได้ตายไป ไม่มีการกล่าวถึงความตาย ลูกละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง มีความสุขในการใช้ร่างและการจากร่าง ไม่มีการพูดถึงความทุกข์ เวลานี้ลูกมีลางดีของดาวพฤหัสบดีอยู่เหนือลูก ไม่สามารถมีลางดีของดาวพฤหัสบดีอยู่เหนือทุกคนได้ ในโรงเรียนบางคนสอบผ่านและบางคนก็สอบตก นี่ก็เป็นโรงเรียนเช่นกัน ลูกพูดว่าลูกกำลังศึกษาราชโยคะ แล้วใครที่กำลังสอนสิ่งนี้แก่ลูก? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นลูกควรที่จะมีความสุขอย่างมาก ไม่มีสิ่งใดอื่นในสิ่งนี้ ความบริสุทธิ์คือสิ่งหลัก มีการเขียนไว้ด้วยเช่นกันว่า โอ ลูกๆ! ละทิ้งร่างกายของคุณและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ เหล่านี้คือคำพูดจากกิตะ บทของกิตะนั้นมีการเล่นอยู่ แม้แต่ในสิ่งนี้ผู้คนก็มีความสับสนกับทุกสิ่ง เป็นเหมือนกับเกลือกหนึ่งหยิบมือในถุง เป็นสิ่งที่ยากง่ายมากที่แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจได้ แล้วเหตุใดลูกถึงยังคงลืมนะ? ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกันลูกเคยพูดว่า บาบามาเมื่อท่านมาฉันจะเป็นของท่านและไม่เป็นของใครอื่น ฉันจะเป็นของท่านและประกาศสิทธิ์ในมรดกอย่างเต็มที่จากท่าน ลูกเป็นของพ่อเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ เมื่อลูกนั้นได้รับการนำมาเลี้ยงดูลูกก็รู้ว่าลูกจะได้รับอะไรจากพ่อนั้น ลูกก็ได้รับการนำมาเลี้ยงดูเช่นกัน ลูกรู้ว่าลูกจะประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองโลก มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อ ลูกจะไม่มีความผูกพันยึดมั่นกับสิ่งอื่นใด ตัวอย่างเช่นแม้ว่าใครบางคนจะมีพ่อทางร่าง เขาจะได้รับอะไร? บางทีเขาอาจจะมียี่สิบแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่น พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนี้กำลังให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก ลูกๆ ได้ฟังเรื่องราวที่ผิดๆ มาถึงครึ่งวงจร เวลานี้ลูกกำลังรับฟังเรื่องราวที่แท้จริงจากพ่อ ดังนั้นลูกควรจะจดจำพ่อนั้น ลูกควรจะได้รับฟังพ่อด้วยความตั้งใจ ลูกต้องอธิบายความหมายของคำว่า “ฮัมโซ” (ฉันเป็นสิ่งที่ฉันเคยเป็น) ด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่าแต่ละดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด ไม่มีใครสามารถบอกลูกถึงเรื่องราวของ 84 ชาติเกิดได้ พวกเขาพูดถึงพ่อว่า พ่ออยู่ในแอมว สุนัข และในที่สุด พวกเขาระณามพ่อ สิ่งนี้ก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน บาบามาไม่ได้กล่าวโทษใคร ละครถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะนั้น ลูกเริ่มดูหมิ่นผู้เป็นหนึ่งเดียวที่ทำให้ลูกกลายเป็นเทพผ่านความรู้ ลูกได้ทำการตีลังกาในวิธีนี้ ละครนี้ก็ถูกกำหนดไว้แล้วเช่นกัน พ่อมาและยกระดับลูกอีกครั้งหนึ่ง พ่อรู้ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของลูก นี่คือการละเล่น พ่ออธิบายเรื่องราวแก่ลูก นี่คือการที่แท้จริงที่จะทำให้ลูกกลายเป็นเทพ และแล้วพวกเขาก็ได้สร้างเรื่องราวมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในสิ่งเหล่านั้น ทั้งหมดนั้นเป็นไปสำหรับการตกต่ำลงมา ในโรงเรียนเหล่านั้นพวกเขาให้การศึกษากลับแต่ลูกก็ยังคงมีเป้าหมายเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพของร่างกาย บัณฑิตหนึ่งลงและ

ถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อหาเลี้ยงชีพของร่างกายของพวกเขา ผู้คนก็วางเงินเบื้องหน้าบัณฑิตแต่พวกเขาไม่ได้มาซึ่งการบรรลุผลใดๆ เวลานี้ลูกได้รับเพชรพลอยแห่งความที่ลูกจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ ที่นั่นลูกจะได้รับทุกสิ่งใหม่ ในโลกใหม่ ทุกสิ่งจะใหม่ อัญมณีและเพชรพลอยทั้งหมดจะเป็นสิ่งใหม่ เวลานี้พ่อพูดว่า ลืมทุกสิ่งอื่นและจดจำการตีลังกา นักบวชในศาสนาอิสลามก็ตีลังกาเช่นกันขณะที่อยู่ในการจาริกแสวงบุญ บางคนก็ยังคงไปด้วยการเดินทางเท้า เวลานี้พวกเขาแม้กระทั่งมีรถยนต์และเครื่องบิน ฯลฯ ผู้คนที่ยากจนไม่สามารถไปในวิธีนั้นได้ ผู้ที่มีศรัทธาอย่างมากก็จะไปด้วยการเดินทางเท้า แต่ละวันลูกได้รับความสะดวกสบายอย่างมากด้วยวิทยาศาสตร์ นั่นคือความสุขชั่วคราว เมื่อเครื่องบินชนกันก็จะสร้างความเสียหายอย่างมาก สิ่งเหล่านั้นมีความสุขชั่วคราวแต่ในเวลาสุดท้ายก็มีแต่เพียงความตายเท่านั้นในสิ่งนั้น นั่นคือวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ของลูกคือความเงียบสงบ โดยการจดจำพอโรภักย์ทั้งหมดของลูกจะจบสิ้นลงและลูกจะปลอดภัยโรภักย์ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกเคยมีพลาณามัยดีเสมอในยุคทอง วงจรของ 84 ชาติเกิดนี้เฝ้าแต่หมุนไปเรื่อยๆ พ่อมาครั้งเดียวเท่านั้นและอธิบายแก่ลูก ลูกได้ประณามพ่อ ลูกได้ตบตีตนเอง ด้วยการประณามพ่อลูกก็กลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่เป็นศูทร ชาวซิกซ์พูดว่า จดจำพระเจ้าผู้เป็นเจ้าแล้วลูกจะได้รับความสุข นั่นคือกลับมา “มานมานะบาฟ” มีเพียงแค่สองคำ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเพียรพยายามอย่างหนักมาก พ่อมาและอธิบายสิ่งนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าด้วยการจดจำพระเจ้าผู้เป็นเจ้าลูกได้รับความสุขเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด ท่านแสดงหนทางไปสู่สิ่งนั้นแก่ลูกเช่นกัน ผู้คนนั้นไม่รู้หนทางที่ลูกต้อง จดจำพ่อในทุกขณะและได้รับความสุข ลูกๆรู้ว่าไม่มีการกล่าวถึงความทุกข์หรือความเจ็บป่วยใดๆอย่างแท้จริงเลย ในยุคทอง นี่คือนิยามที่ธรรมดา สิ่งนั้นเรียกว่ายุคทองและสิ่งนี้เรียกว่ายุคเหล็ก วงจรโลกเฝ้าแต่หมุนไปอย่างต่อเนื่อง คำอธิบายนั้นดีมากเป็นการตีลังกา เวลานี้ลูกเป็นบราห์มินแล้วลูกก็จะกลายเป็นเทพ ลูกลืมสิ่งเหล่านี้ หากลูกจดจำการตีลังกาลูกก็จะจดจำความรู้ทั้งหมดนี้ ก่อนที่ลูกจะเข้านอนในตอนกลางคืนจำพ่อในวิธีนี้ แม้กระนั้นลูกก็พูดว่า บาบ่า ฉันลืมท่าน มายาทำให้ลูกลืมซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี่คือนิยามของลูกกับมายา และแล้วจากนั้นลูกก็ปกครองเธอเป็นเวลาครึ่งวงจรถูกบอกสิ่งที่ย่างยาดแก่ลูก เรียกว่าความรู้ที่ง่ายตาย การจดจำระลึกถึงที่ง่ายตาย เพียงแต่จดจำพ่อ พ่อจะให้ความยากลำบากอะไรแก่ลูก? ลูกได้ไปผ่านความยากลำบากมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เพื่อที่จะมีนิมิตผู้คนก็พร้อมที่จะตัดคอของพวกเขา พวกเขาจะสังเวทตนเองที่คาลิ ไซ ผู้ที่ทำเช่นนั้นด้วยศรัทธาในสติปัญญาก็จะทำให้บาปของพวกเขาได้รับการปลดเปลื้อง และแล้วบัญญัติกรรมของพวกเขาก็จะเริ่มต้นใหม่ แต่พวกเขาไม่มาหาพ่อ บาปได้รับการปลดเปลื้องด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ ไม่ใช่โดยการฆ่าตัวตาย ไม่มีใครในพวกเขาจะมาหาพ่อ สิ่งนี้ง่ายตายมาก! ผู้ที่แก่ชราและผู้ที่ยาววัยก็ควรที่จะจดจำการตีลังกา นี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะประกาศสิทธิในมรดกของความสุข ความสงบ และความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองจากพ่อ เจ้าแห่งต้นไม้ จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะและจดจำพ่อ ทำให้สติปัญญาของลูกสูงส่ง

2. รับฟังเรื่องราวที่แท้จริงจากพ่อและถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น ในการที่จะกลายเป็นผู้เอาชนะมายา จงทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตัวลูกเอง ให้คงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกคือผู้ที่มีชัยชนะในทุกวงจรถูกและพ่ออยู่กับลูก

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่กล้าหาญที่ทำให้สิ่งที่เป็นไปได้ เป็นไปได้ โดยการกลับมาเข้มแข็งจากอ่อนแอ

บนพื้นฐานของพร “เมื่อลูกมีความกล้าหาญ พ่อให้ความช่วยเหลือ” ก่อนอื่นลูกต้องมีความมุ่งมั่นที่ลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน พ่อให้ความช่วยเหลือหลายล้านเท่าแก่ลูก พ่อพูดว่า ลูกดวงวิญญาณทั้งหลายมีความบริสุทธิ์โดยดั้งเดิมและคงอยู่ตลอดไป ลูกต้องกลายเป็นเช่นนั้นหลายต่อหลายครั้ง และลูกจะเป็นเช่นนั้นต่อไปเรื่อยๆ จากการมีสำนึกของ “หลายครั้งก่อนหน้านี้” ลูกจะกลับมามีพลัง จากความอ่อนแอลูกกลับมาเข้มแข็งมากที่ลูกจะทำทนายผู้คนและบอกว่า ลูกจะทำให้โลกบริสุทธิ์อย่างแน่นอนและแสดงให้เห็น สิ่งที่น่าอัศจรรย์ และดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่พิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ยาก ขณะอยู่ในครวัตรเวียนและอยู่อย่างบริสุทธิ์ ลูกพูดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุด

คติพจน์: การให้คำมั่นสัญญาคือการมีความมุ่งมั่น ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่แท้จริงไม่เคยผิดคำสัญญาของพวกเขา

***** โอม ขานติ *****